

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1469 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์” ยันไทยไม่ระบอบโควิดระลอกสอง ไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์ ชูโทษหนักลอบเข้าเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.กลาโหม ออกรายการรูปแบบเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “การรับมือกับโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชัน พอดแคสต์ไทยคู่ฟ้า ว่าวันนี้ต้องติดตามการชี้แจงทั้งในส่วนของรัฐบาล สบค. และกระทรวงสาธารณสุข และเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีกรณีลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยผ่านด่านตรวจ ส่วนที่ผ่านมาทางด่านตรวจเราได้นำเข้าสถานที่กักตัวของรัฐเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาสำคัญคือไม่เข้ามาทางช่องทางที่ถูกต้อง แต่เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ จึงมีการวางแนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตามแนวชายแดน ได้สั่งการให้ทหาร ตำรวจ และกองกำลังต่างๆ มีมาตรการในการสร้างเครื่องกีดขวางในระยะที่ 1 เพิ่มการลาดตระเวน 24 ชั่วโมง แต่ก็อาจจะมีการเล็ดลอดเข้ามาได้ แนวทางที่ 2 คือ พื้นที่กระทรวงมหาดไทย พื้นที่ตอนในเข้ามาที่จะต้องมีการสกัดกั้น ตั้งจุดสกัดต่างๆ ให้มีความพร้อมในการตรวจบุคคลเหล่านี้ที่จะเข้ามา และแนวทางที่ 3 คือ ประชาชนในพื้นที่ต้องสังเกตคนที่เข้ามาในหมู่บ้าน แม้จะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แต่อย่าลืมว่าเขาไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ละเมิดเข้ามาหากมีความจำเป็นเราต้องบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษ เพราะถือว่าไม่รับผิดชอบต่อกัน และสังคมโดยรวม ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศนั้น สถานการณ์ในประเทศไม่ได้อยู่ในขั้นเลวร้าย ถึงแม้ว่าจะมีการลักลอบเข้ามา แต่เราสามารถควบคุม ติดตาม และดูแลรักษาได้อยู่ที่เราทุกคนต้องช่วยกัน และไม่ได้เรียกว่าการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 หรือไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์ เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบในตอนนี้มีการลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเรามีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วในการตรวจสอบคัดกรอง ช่วยกันสกัดกั้นช่องทางธรรมชาติทั้งฝั่งประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้าน

“วันนี้ผมได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาใช้ภาพถ่ายทางอากาศ หรือจากโดรนดูว่าช่องทางใหม่ที่ใช่เข้ามามีช่องทางไหนอีกหรือไม่ เพื่อวางเครื่องกีดขวางและวางกำลังเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผมขอเตือนผู้ที่อยู่ในขบวนการลักลอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างหนัก เพราะถือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลักลอบพาดคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติ ส่วนเจ้าหน้าที่หากใครมีส่วนร่วมผลถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจำเป็นต้องโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ขออย่าตื่นตระหนก ถ้าตื่นตระหนกมาก ไปปัญหาของเราจะเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว การจองโรงแรม หรือมาตรการเราที่เกี่ยวข้องกัน เกิดปัญหาทั้งหมดทำให้เศรษฐกิจระดับล่างมีปัญหา มาตรการต่างๆ ที่ออกมาแล้วกำลังได้ผล มีคนจำนวนหนึ่งทำให้เกิดปัญหา เราต้องหาต้นตอปัญหาให้เจอ และหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไม่นิ่งนอนใจ และสถานการณ์โควิดปีหน้าจะดีขึ้น จากการติดตามเรื่องวัคซีน เรามีความหวังและคาดหวัง เราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุด ขอบอกเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนที่ทำหน้าที่อย่างหนัก ถ้าช่วยกันแบบนี้แก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่อง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

“มนัญญา” ชวนคนไทย อุดหนุนสินค้าไทย จัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ พัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งผลผลิตประเภทพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าประมง และปศุสัตว์ ก่อนจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตร คำนึงถึงความต้องการของตลาด ใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า ได้สินค้ามีคุณภาพ และมีมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีสหกรณ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนต่างๆ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นับเป็นโอกาสดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศหลากหลายชนิด ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมา นำเสนอและจัดวางในรูปแบบของกระเช้าของขวัญปีใหม่

“ในปีที่ผ่านมา มาตรการที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจติดต่อและสั่งซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่และสินค้าของสหกรณ์กันอย่างต่อเนื่องทุกปี โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันซื้อของไทยและใช้ของไทยที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ เรามีสินค้าและผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีสมัครเข้าร่วม โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรมาร่วมจำหน่ายด้วย เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เราพยายามที่จะสร้างคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญในอาชีพการทำเกษตร ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเพื่อสานต่ออาชีพจากพ่อแม่ และมีการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาต่อยอดพัฒนาการกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าและผลผลิตการเกษตร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค กระทั่งไปสู่การเป็นสินค้าระดับ พรีเมียมเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น” ร.ม.ว.มนัญญา กล่าว

“สุภรณ์” เชื่อนายกฯ คุมโควิดได้ พรคเพื่อไทย ควรให้กำลังใจและช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย และ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่ารัฐบาลล้มเหลวทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ทำรายได้ท่องเที่ยวหายไป และให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจให้คนกลับมาเที่ยว โดยระบุว่าที่ผ่านมา นายกฯ ได้กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มตามด่านชายแดนอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว แต่พรรคเพื่อไทยต้องเข้าใจว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้เกิดจากคนไม่กักกันที่ผิดกฎหมายและไม่มีความรับผิดชอบ แอบลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ

“ในสถานการณ์เช่นนี้ พรรคเพื่อไทยควรให้กำลังใจและช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ ต้องช่วยกัน ไม่ใช่แค่แต่รัฐบาล มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ และยืนยันว่ารัฐบาลทำงานแก้ไขปัญหาอย่างหนัก มีการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนจนเป็นผลสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านคงไม่รู้ว่า นายกฯและรัฐบาลทำงานอย่างไร รู้ดีแต่ยังเอามาตำหนิรัฐบาล นายสมพงษ์ หัวหน้าพรรค ควรออกมาตักเตือนลูกพรรคที่ยังอ่อนพรรษาทางการเมือง ทุกวันนี้พรรคก็ตักตักแตกแยกทยอยลาออกแบบน้ำทะเล การปล่อยเด็กๆ ออกมาพูดแบบไร้ข้อมูลขาดน้ำหนัก เหมือนน้ำท่วมทุ่ง ยิ่งทำให้พรรคเพื่อไทยนับวันเสียหายมากขึ้น จึงเรียนหัวหน้าสมพงษ์มาด้วยความหวังดีครับ” นายสุภรณ์กล่าว

มูมภาชี

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษี

การยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 360) นั้น ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้รับโอน อสังหาริมทรัพย์ จะต้องร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ของ ลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการ โอนอสังหาริมทรัพย์ไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน หากมิได้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ หากลูกหนี้ได้ดำเนินการให้เจ้าหนี้และผู้ซื้อร่วมลงนามในหนังสือรับรองการโอน

อสังหาริมทรัพย์ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ โดยยื่นคำร้องขอคืนภาษี (แบบ ก.10) เพื่อขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูก หัก ณ ที่จ่ายไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลา ยื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตริ และขอคืนอากรแสตมป์ ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภายใน 10 ปี นับแต่วันที่เสียค่าอากรตามมาตรา 193/30 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(กค 0706/2748 ลว. 4 เม.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศเลิกจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิน รุ่งเรือง ก่อสร้าง
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0673556000096

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สิน รุ่งเรือง ก่อสร้าง ได้มีข้อตกลงให้เลิกจ้างนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างฯ นี้ได้โปรดติดต่อ ชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 116 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปรัง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

นายจักรพงษ์ แก้วไฉนบัว
ผู้ชำระบัญชี

บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแมท จำกัด

8 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 15/3 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 6 แขวงสะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะ
ขอบคุณยิ่ง

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุพันธ์ อารีวัฒนวงศ์
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ